



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ ๖ ๖๐๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงคณาธิการ
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพวง ๔๔๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การเสนอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวทางการดำเนินการสำหรับการเสนอตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ที่มีกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ในสังกัด ดังนี้

๑. กรอบวงเงินสำหรับการเสนอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรให้เป็นรายกลุ่มตามจำนวนโรงเรียนของแต่ละ
ละกลุ่ม

๒. กลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ แต่ละกลุ่มจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรให้กับโรงเรียนภายในกลุ่ม ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและกรอบวงเงินที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ

๓. เมื่อคณะกรรมการฯ แต่ละกลุ่มพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการเสนอตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นำไปเสนอผ่านสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่และมีหนังสือรับรองจากกลุ่มโรงเรียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้รับ
จัดสรรให้เสนอตั้งงบประมาณแนบมาด้วย

๔. เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จะบันทึกผ่านทางเว็บไซต์
<http://budget63.jobobec.in.th> พร้อมการบันทึกข้อมูลของโรงเรียนปกติระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ และจัดส่งข้อมูลตามแบบที่กำหนด ๑ ชุด พร้อมแผ่น CD ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้กับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงคณาธิการ ขอให้โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ในสังกัด เมื่อได้รับแบบการเสนอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้ว ดำเนินการจัดส่งข้อมูล
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงคณาธิการ โดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้กับโรงเรียน
ได้ทันตามวัน และเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๕๓

โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๒๒๘๔

(นายประภาส ไชยมี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงคณาธิการ ปฏิบัติราชการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงคณาธิการ

